



ฉบับที่ 05/2564

เรื่อง แลกข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ขยายตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อน จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ประกอบกับมาตรการสนับสนุนกำลังซื้อของภาครัฐ และรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนหดตัวน้อยลงทั้งหมวดการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและหมวดบริการ การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวต่อเนื่อง ตามรายจ่ายลงทุนที่ขยายตัวสูงจากการเร่งเบิกจ่าย และส่วนหนึ่งเป็นผลของการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณที่ล่าช้าในปีก่อน การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน จากการนำเข้าสินค้าทุนในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงานและอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับตัวดีขึ้นตามการส่งออก สอดคล้องกับการค้าผ่านด่านศุลกากรที่ขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งการนำเข้าและการส่งออก โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มโทรศัพท์มือถือ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม การผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวหลังจากเร่งไปมากในเดือนก่อน

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบเพิ่มขึ้น ตามหมวดเคหะสถานจากค่าไฟฟ้าและน้ำประปาที่ลดลง ตามมาตรการบรรเทาค่าครองชีพ และหมวดอาหารสดที่ปรับลดลง ตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมากขึ้น ด้านตลาดแรงงานยังคงเปราะบาง สำหรับภาคการเงินเดือนมกราคม 2563 เงินฝากและสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงเดิม

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัวน้อยลง ตามหมวดการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันและหมวดบริการ จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ที่ปรับตัวขึ้น นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการรัฐที่ช่วยพยุงกำลังซื้อเพิ่มเติม สอดคล้องกับภาคบริการด้านการท่องเที่ยวที่หดตัวน้อยลง ตามจำนวนผู้เยี่ยมเยือนที่หดตัวน้อยลงทั้งนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว

รายได้เกษตรกร ขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งด้านผลผลิตและราคา โดยผลผลิตขยายตัวจากผลผลิตอ้อยโรงงานที่เร่งเข้าหีบก่อนโรงงานปิดหีบอ้อย และมันสำปะหลังที่เร่งเก็บเกี่ยวตามความต้องการของผู้ประกอบการเพื่อนำไปแปรรูป ด้านราคาสินค้าเกษตรขยายตัวจากราคาอ้อยโรงงานที่สูงขึ้นตามความต้องการของตลาด และราคายางพาราตามความต้องการของอุตสาหกรรมถุงมือยางที่มีต่อเนื่อง

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวต่อเนื่อง ตามรายจ่ายลงทุนในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมชลประทาน กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท จากการเร่งเบิกจ่ายและส่วนหนึ่งจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณที่ล่าช้าในปีก่อน ขณะที่รายจ่ายประจำขยายตัว ตามหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล จากการเตรียมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2564

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน ตามการนำเข้าสินค้าทุนในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า สำนักงานและอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับดีขึ้นตามการส่งออก รวมทั้งการจดทะเบียนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่ขยายตัวสูงขึ้น ขณะที่การลงทุนก่อสร้างชะลอตัวลงบ้างจากที่เร่งไปมากในช่วงก่อนหน้า โดยเฉพาะการก่อสร้างที่อยู่อาศัย

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ชะลอตัว ตามการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอที่เร่งไปมากในเดือนก่อน ประกอบกับการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ยังหดตัวต่อเนื่องตามกิจกรรมเศรษฐกิจบางประเภทที่ยังมีการเฝ้าระวัง ขณะที่การผลิตน้ำตาลทรายกลับมาขยายตัว จากการเร่งนำเข้าอ้อยเข้าหีบก่อนการปิดหีบอ้อย

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร ขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งการส่งออกและนำเข้าจากจีนเป็นสำคัญ โดยการส่งออกขยายตัวในหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ประเภท Cloud Computing ตามความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น และส่วนหนึ่งจากการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากช่องทางอื่นมาขนส่งผ่านทางบกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น รวมถึงการส่งออกทุเรียนในช่วงต้นฤดูที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ด้านการนำเข้าขยายตัวในหมวดโทรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบที่ร้อยละ 1.40 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนตามหมวดเคหะสถานจากค่าไฟฟ้าและน้ำประปาที่ลดลง ตามมาตรการบรรเทาค่าครองชีพเป็นระยะเวลา 2 เดือน (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564) และหมวดอาหารสดที่ปรับลดลง ตามราคาข้าวและผักสด จากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมาก ด้านตลาดแรงงานยังเปราะบาง สะท้อนจากจำนวนผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคมที่เพิ่มขึ้น

ภาคการเงิน ยอดเงินฝากและสินเชื่อคงค้างของสถาบันการเงินเดือนมกราคม 2564 ขยายตัวใกล้เคียงเดิม โดยเงินฝากคงค้างยังอยู่ในระดับสูง ตามความต้องการรักษาสภาพคล่องของภาคธุรกิจและประชาชน จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงเดิม ตามสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จากมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการของภาครัฐ ขณะที่สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ทรงตัวใกล้เคียงเดือนก่อน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

31 มีนาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์: 0 4391 3534

E-mail: Sunatthc@bot.or.th